

Hộp Chứa Vật Sắc Nhọn

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các vật nhọn là gì?

Các vật sắc nhọn đề cập đến bất kỳ vật dụng y tế nào được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe có đầu nhọn hoặc cạnh cắt có khả năng gây thương tích hoặc đâm vào da người khi xử lý. Các ví dụ bao gồm: kim tiêm dưới da, dao mổ, lưỡi trích, lưỡi dao cạo, kéo, dây kim loại, dụng cụ rút dây, kẹp, ghim, kiềm bấm, dao cắt và các vật dụng bằng thủy tinh.

Tôi nên xử lý vật sắc nhọn như thế nào?

Chỉ những nhân viên được đào tạo mới được xử lý vật sắc nhọn. Nếu tìm thấy vật sắc nhọn trên cơ sở của PCC, hãy liên hệ với Bộ Phận An Toàn Công Cộng để được hỗ trợ.

Nếu tôi cần vứt bỏ một vật dụng được phân loại là vật sắc nhọn, tại sao tôi không thể vứt nó vào thùng rác?

Bị kim đâm và các thương tích khác liên quan đến việc xử lý sai các vật sắc nhọn là mối đe dọa nghiêm trọng đã được công nhận đối với đội Bảo Quản của PCC. Những người bảo quản có thể dễ dàng bị thương do vật sắc nhọn khi phân loại rác hoặc thậm chí chỉ đơn giản là đi bộ với một túi rác trên tay.

Các hộp đựng vật sắc nhọn đặt tại PCC ở đâu?

Các thùng chứa vật sắc nhọn được đặt ở những khu vực được xác định có phơi nhiễm nghề nghiệp với máu và các vật liệu có khả năng lây nhiễm khác. Điều này có thể bao gồm các phòng thí nghiệm trong các chương trình Nghề Nghiệp Y Tế hoặc Khoa Học Đời Sống, Chăm Giữ Trẻ và Giáo Dục Thể Chất. Ngoài ra, Dịch Vụ Quản Lý Cơ Sở Và An Toàn Công Cộng (Grounds & Custodial), thường tiếp xúc vào các thùng chứa vật sắc nhọn được sử dụng để nhặt các vật sắc nhọn bị vứt bỏ không đúng cách.

Tôi đã học ở một trường đại học khác và họ đã sử dụng các hộp đựng kim tiêm trong nhà vệ sinh. PCC có cái nào trong số này không?

PCC không cung cấp các hộp đựng vật sắc nhọn trong nhà vệ sinh vào thời điểm này.

Nơi nào có thể lấy thêm thông tin và tài liệu về các vật sắc nhọn?

Bạn có thể tìm thấy Kế Hoạch Kiểm Soát Phơi Nhiễm Mầm Bệnh Lây Truyền Qua Đường Máu bằng văn bản của PCC trong Chương 14 của Cẩm Nang Sức Khỏe & An Toàn trên trang mạng của EH&S. Ngoài ra, OSHA Oregon có rất nhiều thông tin về các vật sắc nhọn trong tiêu chuẩn về *Tác Nhân Gây Bệnh Trong Máu* 1910.1030 và *Quy Định Bổ Sung Của Oregon Về Tác Nhân Gây Bệnh Trong Máu* 437-002-1030.